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รายงานการประชุมประจ าเดือนสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
ครั้งที่ 6 /2562 

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.40 – 16.00 น. 
ห้องประชุมอาคารอ านวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางนนธนวนัณท์    สุนทรา  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ. 
2.นางกิติมา   พัวพัฒนกุล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัย. 

 3.นายสุทิน    ปุณฑริกภักดิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์. 
 4.นางสุรีพร   เกียรติวงศ์ครู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 5.นางสาวกัญจนา  กันทะศร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 6.นางสาวเขมิกา  ฉัตรก้องภพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 7.นางภัทราพร   ศรีสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

8.นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 9. นางสาวสุภิญญา  เกียรติพานิชกิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

10. นางสาวไพลิน   วิญญกูล  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
11. นางสาวน  าตาล  จบปาน        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 12. นายธวัช  ชูตระกูล         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน. 
13. นางพรทิพย์  วรวิชญ์       นักวิชาการศึกษา 

 14.  นางเบญจวรรณ  วงศ์ใหญ่        นักวิชาการศึกษา 
15.  นางอรัญญา  ทับน้อย  นักวิชาการศึกษา 
16. นางสาวมานิ  เนกขัมม์  นักวิชาการศึกษา 
17. นางดาหวัน  กลีบสมุทร์ นักวิชาการศึกษา 
18. ว่าที่ ร.ต.หญิงรุ่งทิวา จ าปาทอง นักวิชาการศึกษา 
19. นางสาวรัศมีแสง  นาคอ่อน นักโภชนาการ 
20. นางสาวอนัญญา  รักปัญญา        นักวิชาการศึกษา 

 21.  นางสาวปัทมา  แสงสิทธิ์  นักวิชาการศึกษา 
 22. นางสาวณัฐพร  ลิ มอนันตนนท์ พนักงานธุรการ ส 3. 
     
เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี1 : เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ             

1.1 ผลงานย้อนหลังของงานเด็ก 
นางนนธนวนัณท์  สุนทรา : แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการด าเนินงานใน Cluster แม่และเด็ก ในรอบ 

5 เดือน ด้านพัฒนาการ พบว่า ความครอบคลุม ผลการด าเนินการได้ 88% ไม่ได้ตามเป้าหมาย 90% สิ่งที่เป็น
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ค าถามคือ “เด็กอยู่ที่ไหน ท าไมไม่ได้ตรวจ” เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยกัน  รวมถึงด้านเด็กสูงดีสมส่วนก็ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
 1.2 ตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562 รอบ 5 เดือนแรก 
 นางนนธนวนัณท์  สุนทรา : ผลการประเมินตัวชี วัดค ารับรองปี 2562 รอบ 5 เดือนแรก ออกมาแล้ว
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้คะแนนค่อนข้างน้อย และในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ทางคณะกรรมการ
ตรวจประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน ซึ่งทางกลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ ได้เตรียมการประชุมไว้แล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมการประชุมในวันเวลาดังกล่าว 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

1.3 การสร้างสนามเด็กเล่น 
 นางนนธนวนัณท์  สุนทรา : แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องงบประมาณการจัดท าสนาม BBL ตามราย
พระยุคลบาท การสร้างสนามและบ้านต้นไม้อาจไม่พอ ต้องหางบประมาณอ่ืนมาเพ่ิม เช่น งบที่ได้รับจากกองฉลาก 
วงเงิน 300,000 บาท ซึ่งจุดประสงค์การสร้างนี  เพ่ือเป็นต้นแบบที่สอดคล้องกับ DSPM ส่วนเด็กได้รับการพัฒนา
ด้านใดนั น มอบนักวิชาการศึกษา ช่วยกันรวบรวมข้อมูล เพ่ือเป็นพื นที่เฝ้าดูเด็ก ได้รับการกระตุ้นด้านพัฒนาการ 
การออกแบบจะมี บ่อย่ า บ้านต้นไม้ บ่อทราย ม้านั่ง รถถีบเป็นไม้ไม่ตามลู่วิ่ง ท าด้วยไม้ทั งหมด 

นางกิติมา พัวพัฒนกุล : ควรมีการประสานเชิญกองกิจกรรมทางกายมาช่วยตรวจสอบความเหมาะสม
ของสนามกับเด็กเล็ก 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

1.4 การเข้าปฏิบัติงาน 
 นางนนธนวนัณท์  สุนทรา : เพ่ืออ านวยความสะดวกการปฏิบัติงาน ให้กลุ่มอ านวยการจัดสถานที่ลง
ชื่อเข้าออกการปฏิบัติงาน ที่ ชั น 1 หน้าลิฟต์ 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมประจ าเดือนครั งที่ 5/2562 วันที่ 29 มกราคม 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 ติดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562 

นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ : ตัวชี วัดที่ได้อุทธรณ์มี 6 ตัวชี วัด โดยตัวชี วัดที่ 1.2 2.1 และ 2.5แยก
อุทรณ์ ส่วนตัวชี วัดที่เป็น Core Function อุทรณ์รวมกัน ดังนี  
 ตัวชี วัดที่ 1.2 : ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวชี วัดที่ 2.1 : ร้อยละการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ( Internal 
Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
 ตัวชี วัดที่ 2.5 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) 
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 ตัวชี วัดที่ C1-7 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 ตัวชี วัดที่ C2-7 : ระดับความส าเร็จของการศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี ยงดูเด็กปฐมวัย
 ตัวชี วัดที่ C3-7 : ระดับความส าเร็จของการศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ในการเลี ยงดูเด็กปฐมวัย 

 นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู : การประเมินตัวชี วัดในรอบ 5 เดือนแรก ตัวชี วัด Core Function ผลการ
ประเมินตนเองได้คะแนนสูงกว่าที่คณะกรรมการส่วนกลางประเมิน เนื่องจากไม่ได้น า Templet กลางมาเทียบ 
การอุทรณ์ทางกลุ่ม ศส.ได้ส่งเอกสารอุทรณ์แยกเพ่ิมไปจากที่ทางกลุ่มบริหารยุทธ์ศาสตร์สรุปรายงานและแนบเข้า
ในเรื่องเดียวกัน ซึ่ง กพร.ได้ให้คะแนนเพิ่ม 

นางนนธนวนัณท์  สุนทรา : การท างานและการประเมินตามตัวชี วัดอยากให้ที่ประชุมช่วยกันหาแนว
ทางแก้ไข 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
นางนนธนวนัณท์  สุนทรา : ให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ด าเนินการปรับแผนไตรมาส 3 , 4 พิจารณา

ความส าคัญเร่งด่วนของงานและงบประมาณ โดยขอให้เพ่ิม 3 กิจกรรมนี เข้าไป  
- เดินสายไฟ(ศูนย์วัลลภไทยเหนือ) มอบให้ นางสาวน  าตาล จบปาน ประสานเรื่องการของบประมาณ 
- ทาสีห้องนมแม่ (ศูนย์วัลลภไทยเหนือ) มอบให้ นางสาวมานิ เนกขัมม์ ด าเนินการตั งเรื่อง

ประสานงานพัสดุ 
- ปรับปรุงลานเสาธง (สถานอนามัยเด็กกลาง) มอบให้ นางพรทิพย์ วรวิชญ์ ด าเนินการตั งเรื่อง  

ปรับแผนใช้งบด าเนินงานตรวจสอบว่ามีเพียงพอหรือไม่ และให้ทางผู้รับผิดชอบตั งเรื่องไว้รอก่อน ทั ง 3 กิจกรรม 
มอบนางสาวน  าตาล จบปาน ติดตามเรื่องและรายงานผู้อ านวยการ 

นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ : ขอให้ผู้รับผิดชอบเตรียมก าหนดคุณลักษณะพร้อมใบเสนอราคาจาก
ผู้รับจ้างให้เรียบร้อย เมื่อมีการอนุมัติงบมาต้องไม่มีการแก้ไขคุณลักษณะ เพราะท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

3.3 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
นางนนธนวนัณท์  สุนทรา : ขอให้มีการรายงานความก้าวหน้า การจัดซื อจัดจ้างงบลงทุน เพ่ือติดตาม

การด าเนินงานตามแผน   
นางสาวน  าตาล จบปาน : รายงานความก้าวหน้างบลงทุน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  ดังนี  

  1. ชุด VDO Conference ก าหนดตรวจรับ 3 พฤษภาคม 2562 
  2. CCTV   ก าหนดตรวจรับ 21 พฤษภาคม 2562 
  3. ลานจอดรถ  ก าหนดตรวจรับ 28 พฤษภาคม 2562 
  4. ปรับปรุงห้องดูแลเด็ก ชั น 2 ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
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  5. บ่อบ าบัด  ก าหนดตรวจรับ 12 เมษายน 2562 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

 3.4 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู   : แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการประเมินตนเอง มี 2 เรื่องที่ต้องด าเนินการ คือ 

เรื่องส้วมยังไม่ได้มาตรฐาน และการแต่งตั งคณะกรรมการต้องมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วย 
นางนนธนวนัณท์  สุนทรา : มอบกลุ่ม ศส. ท าหนังสือไปหาสาธารณสุขจังหวัด เทศบาล นายกเทศมนตรี 

ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่หน่วยงานละ 1 คนมาช่วยเป็นคณะกรรมการให้สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เพ่ือ
แต่งตั งเป็น คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

3.5 โครงการ BBL  
นางสาวไพลิน วิญญกูล :  คงเหลือกิจกรรมที่ 4-6 และทดลองใช้ 6 ครั ง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรูปแบบและ

กิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาการ โดยกิจกรรมท่ี 3 เป็นการกินผัก วันที่ 26 และ 30 เมษายน 2562 
นางนนธนวนัณท์  สุนทรา: ขอให้ประสานเลขาลงในตารางนัดวันที่ 30 เมษายน 2562 ผู้อ านวยการเข้า

ประชุมกิจกรรมที่ 3 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

 3.6 การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี 2562 
นายสุทิน  ปุณฑริกภักดิ์ : การนับก้าวมีการส่งข้อมูล 70 คน โดยเจ้าหน้าที่มี 103 คน ข้อให้ทุกคนช่วยกัน

ส่งข้อมูลตาม Link ที ่นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ ส่งมาใน line สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
นางนนธนวนัณท์  สุนทรา: คณะกรรมการ HLO ต้องกระตุ้นติดตามการนับก้าว น าเข้าสู่การประชุมทุก

เดือน และสร้าง HL กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง การท างานต้องยึดตามยุทธศาสตร์ชาติ และ Nutrition 
Development โดยตั งแต่ตั งครรภ์คุณภาพ สู่การเลี ยงลูกที่ถูกวิธี สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติต้องให้ความ
รอบรู้ผ่านกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ แผนการสอนจะช่วยให้กิจกรรมชัดเจนและยั่งยืน 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

  
ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องพิจารณา  
 4.1 การเตรียมความพร้อม Training Center  

นางนนธนวนัณท์  สุนทรา : ได้รับมอบจากรองอธิบดีกรมอนามัย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ขับเคลื่อน
งานที่ส าคัญของกรมอนามัย เรื่อง Training Center เด็กปฐมวัย เป็นการใช้ภาษาต่างประเทศในการสอน และมี
ทุน Jica ประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนการอบรม 

นางกิติมา พัวพัฒนกุล : ควรมีการเชิญผู้แทน 3-4 กระทรวง ภาครัฐ และภาคเอกชน มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยงบประมาณ ควรมีการขอจากท่าน รองอธิบดีกรมอนามัย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ มาด าเนินการก่อนในปี 
2562  
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นางนนธนวนัณท์  สุนทรา : มอบนายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ เป็น PM  ขับเคลื่อนเตรียมความพร้อม 
Training Center และน าเสนอความก้าวหน้าในการประชุมครั งถัดไป 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 5.1 กลุ่มวิจัยและนวตกรรมฯ  

นางกิติมา พัวพัฒนกุล : ได้ขอบคุณทุกกลุ่มงานที่ช่วยสนับสนุนการท างานเรื่อง R2R ได้น าไปน าเสนอต่อ 
เวที Like take Award  และเรื่องการประชุมเครือข่ายที่นครนายก เป็นผลงานร่วมกันทั งสถาบัน  

นางนนธนวนัณท์  สุนทรา : ขอให้ประสานเลขาลงในตารางนัดวันที่ 29 เมษายน 2562 ผู้อ านวยการลง
พื นที่ติดตามในจังหวัดสระบุรี 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
5.2 การจัดท ารายงานประจ าปี 2561  
 นางสาวกัญจนา กันทะศร : น าเสนอความก้าวหน้าการจัดท ารายงานประจ าปี 2561 และจะนัดประชุม

คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาเนื อหาภายในเดือน พฤษภาคม 2562 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

 5.3 การลงพื นที่ติดตามการเก็บข้อมูลงานวิจัยความรอบรู้ในการเลี ยงดูเด็กปฐมวัย 4 พื นที่ 
นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ   : แจ้งให้ที่ประชุมทราบก าหนดการดังนี  ภาคเหนือ ศอ.1 เชียงใหม่ 25-26 

เมษายน 2562  ภาคกลาง ศอ.4 สระบุรี 29-30 เมษายน 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศอ.9 นครราชสีมา 10 
พฤษภาคม 2562 ภาคใต้ ศอ.11 นครศรีธรรมราช 14-15 พฤษภาคม 2562 

นางนนธนวนัณท์  สุนทรา : ขอให้ประสานเลขาลงในตารางนัดวันที่ 29 เมษายน 2562 ผู้อ านวยการลง
พื นที่ติดตามในจังหวัดสระบุรี 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
5.2 การเปิดบริการศูนย์เด็กเล็ก ชั น 2 
นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู   : เปิดให้บริการดูแลเด็กในวันที่ 7 พ.ค. 2562 ขอความร่วมมืองานอาคาร

สถานที่ช่วยยกรายการครุภัณฑ์ ซึ่งจะเริ่มขนของ ตั งแต่ 22 เมษายน 2562 และขอความร่วมมือในการย้ายอุปกรณ์
ที่อยู่ใต้บันไดหาที่จัดเก็บใหม่ หรือจัดให้เป็นระเบียบ เนื่องจากเป็นทางท่ีผู้ปกครองเดินขึ นรับส่งเด็ก 

นางสาวพรชเนตต์  บุญคง   : การเตรียมพื นท่ีดูแลเด็กเพ่ือเป็นศูนย์ต้นแบบ ควรมีการดูแบบทาง Internet 
จากหลายๆ ที่ มาจัดเป็นรูปแบบต้นแบบ ด้านการกิน  การเล่น การนอน ฯลฯ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุม เวลา 15.50 น. 

 
 

นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ 
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ผู้บันทึกการประชุม 
 


